

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญและแนวทางการแก้ไขจากการประชุม Public Presentation
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกรณีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเครื่องหมาย CS (Caution – Financial Statements) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องด้วยผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ขอสรุปข้อมูลที่สำคัญ และรายงานแนวทางการแก้ไขดังนี้

รายการที่ไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล	คำชี้แจง
<p>1. ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง บั้จจัยในด้านสภาพคล่องของ กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการเรียกใช้สิทธิในการเรียกให้ชำระคืนหุ้นกู้ แสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญหลายประการซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กันและมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินเพิ่มขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (going concern) ของกลุ่มบริษัทฯ</p>	<p>1. ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567 บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัญญาเงินกู้ โดยไม่ได้ผิดเงื่อนไขของการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>2. บริษัทฯ ได้รับสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประมุลงงานตามปกติ</p> <p>4. บริษัทฯ เซ็นสัญญา Q1'67 เซ็นสัญญา 318 ล้านบาท ; เม.ย. – พ.ค. เซ็นสัญญา 61 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project Awarded / Nearly Signed ประมาณ 197 ล้านบาท • Project with Lowest Bid / Under Negotiation ประมาณ 20,000 ล้านบาท
<p>2. รายการบัญชีที่ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อจำกัดของสถานการณ์</p>	<p>การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้มีสาเหตุจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารหรือผิดมาตรฐานรายงานทางการเงิน แต่เกิดจากผลกระทบต่อความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ประเด็นดังนี้</p>

<p>1) โครงการทวาย</p> <p>มีความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ ทำให้ไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อข้อมูลทางการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ระหว่างกาล เนื่องจากความไม่แน่นอนและข้อจำกัดของสถานการณ์</p>	<p>1. โครงการทวายระยะสมบูรณ์ (DSEZ Full Phase)</p> <p>สิทธิในการได้รับเงินชดเชยเงินลงทุนในการพัฒนา DSEZ Full Phase ที่กลุ่มบริษัท ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ ยังคงได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยกลุ่มบริษัท จะได้รับเงินคืนจากผู้ลงทุนรายใหม่ในแต่ละส่วนของโครงการ</p> <p>2. โครงการทวายระยะเริ่มแรก (DSEZ Initial Phase)</p> <p>แม้ว่าคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ MC) จะมีหนังสือแจ้งยกเลิกสิทธิสัมปทานในโครงการ DSEZ Initial Phase แก่กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้โต้แย้งและคัดค้านการยกเลิกสัญญาดังกล่าว DSEZ MC จึงขอเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันฉันมิตร โดย DSEZ MC ขอเป็นผู้ร่าง Settlement Proposal เพื่อให้กลุ่มบริษัทพิจารณา ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างรอร่างดังกล่าวจากทาง DSEZ MC</p> <p>3. กลุ่มบริษัท ได้รับรายงานสถานะโครงการทวายแก่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการร่วมของคณะกรรมการร่วมระดับสูง (Joint High-Level Committee: JHC) และคณะกรรมการประสานงานร่วม (Joint Coordinating Committee: JCC) ระหว่างประเทศไทย-เมียนมา</p> <p>อีกทั้งในวันที่ 30 มกราคม 2567 ได้ยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งพบปะเพื่อรายงานสถานะและความคืบหน้า รวมถึงเน้นย้ำความสำคัญของโครงการทวายว่าเป็นโครงการลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศที่ได้รับความคุ้มครองการลงทุน (Protection of Investment) ตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศและภูมิภาค และเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย Proactive Economic Diplomacy ของรัฐบาลไทย นอกจากนี้ยังเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเชิง Geo-Economic และ Geo-Politic ของภูมิภาค</p>
---	--

<p>2) โครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งจำนวน 1,938.80 ล้านบาท และ 649.44 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,588.24 ล้านบาท</p> <p>โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ว่าจ้างสามารถบรรลุข้อตกลงกับภาครัฐได้ ผู้ว่าจ้างจึงจะสามารถชำระคืนเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน</p>	<p>ผู้ว่าจ้างยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาขอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และรอหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to proceed) จากภาครัฐ ทำให้ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องขอขยายเวลาการชำระค่าก่อสร้างที่ค้างแก่บริษัทฯ ออกไป โดยยินยอมชำระค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินค้างจ่ายค่างานก่อสร้างจนถึงปัจจุบันให้แก่บริษัทฯ</p>
<p>3) โครงการ FDEE</p> <p>โครงการทางด่วนยกระดับ Dhaka Elevated Expressway อยู่ในระหว่างการเจรจาปรับเงินค่าผ่านทางกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศบังกลาเทศ และอยู่ในระหว่างรอรายงานการศึกษาความหนาแน่นของจำนวนรถยนต์ที่จะใช้ทางพิเศษในประเทศบังกลาเทศฉบับล่าสุดอาจมีผลทำให้ตัวเลขที่เคยประมาณการไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกันในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้เนื่องจากความไม่แน่นอนและข้อจำกัดของสถานการณ์</p>	<p>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เงินลงทุนในบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. (FDEE) ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกับตั้งอยู่ในประเทศบังกลาเทศ มีราคาหุ้น จำนวน 3,068.34 ล้านบาท โครงการ FDEE เป็นโครงการทางด่วนยกระดับได้เปิดดำเนินการบางส่วนเมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งาน ขณะนี้บริษัทจะทำการเจรจาปรับค่าผ่านทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศบังกลาเทศ ซึ่ง FDEE มีสิทธิตามสัญญาสัมปทาน ดังนั้นบริษัท FDEE จึงได้ดำเนินการให้บริษัท Systra – MVA ทำการ revise traffic study ใหม่ โดยศึกษาความหนาแน่นของจำนวนรถยนต์ที่จะใช้ทางพิเศษดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จภายในไตรมาส 3 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน ทำให้ผู้ตรวจสอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่อการเงินเนื่องจากข้อจำกัดของสถานการณ์</p>
<p>4) กิจการร่วมค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินค่าผลงานก่อสร้างส่วนที่เหลือจากผู้ว่าจ้างโดยผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ</p> <p>เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลได้เนื่องจากความไม่แน่นอนและข้อจำกัดของสถานการณ์</p>	<p>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบการเงินรวมได้รวมรายได้ส่วนของบริษัทฯ ที่ได้รับรู้ในงบการเงินแล้วแต่ยังไม่เรียกชำระ จำนวน 66.08 ล้านบาท (150 ล้านบาท) ของกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินค่าผลงานก่อสร้างส่วนที่เหลือจากผู้ว่าจ้าง โดยผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ</p>

<p>5) บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องจากบริษัทอื่นหลายรายในคดีต่าง ๆ จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอื่น ๆ โดยมีทุนทรัพย์สำหรับข้อมูลทางการเงินรวมและเฉพาะบริษัทฯ รวมจำนวน 4,974.56 ล้านบาท และ 4,461.84 ล้านบาท</p> <p>ปัจจุบันคดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผลของคดียังไม่สิ้นสุด ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาไม่ตั้งสำรองหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ ระหว่างกาลได้เนื่องจากความไม่แน่นอนและข้อจำกัดของสถานการณ์</p>	<p>ปัจจุบันนี้ ศาลปกครองกลาง ยังไม่ได้นำคดีนี้มาพิจารณา จึงยังคงต้องติดตามต่อไป โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าด้วยข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว บริษัทฯ จะชนะคดี</p>
<p>3. ข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้าที่ยังไม่ได้สอบทาน</p> <p>งบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งคำนวณจากข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าไม่สามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบันได้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นตามส่วนแบ่งของบริษัทในสินทรัพย์ของกิจการร่วมค้า ซึ่งถูกควบคุมร่วมกัน ส่วนแบ่งในหนี้สินของกิจการร่วมค้าซึ่งรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนแบ่งกำไรและค่าใช้จ่ายสำหรับงวดของกิจการร่วมค้า และองค์ประกอบในการจัดทำงบการเงินเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2566 กิจการร่วมค้าได้ข้อสรุปในเรื่องเงินชดเชย (Settlement Agreement) จากผู้ว่าจ้างที่จะต้องจ่ายชำระเป็นจำนวนเงิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าดังกล่าวจำนวน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p>	<p>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบการเงินรวมได้รวมเงินลงทุนใน CMC/ITD/SONG DA Joint Venture ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียที่คำนวณจากข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าไม่สามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบันได้ เนื่องจากกิจการร่วมค้าและเจ้าของโครงการก่อสร้างมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง</p> <p>ในเดือนกันยายน 2566 ผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้าได้ตกลงแบ่งส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า ภายหลังจากชำระหนี้สำหรับชำระเจ้าหนี้การค้า ข้อเรียกร้อง และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการร่วมค้าแล้ว โดยจะทยอยจ่ายคืนเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้ส่วนแบ่งกำไรดังกล่าว เป็นยอดสะสมจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐและบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินต่อกิจการร่วมค้าฯ ปัจจุบัน กิจการร่วมค้าได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีและอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567</p>

<p>4. รายงานการสอบทานโดยให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย</p> <p>ข้อมูลทางการเงินของ ITD Bangladesh Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในประเทศบังกลาเทศ ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวแสดงยอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 2,790.51 ล้านบาท รายได้รวมและกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 27.27 ล้านบาท และ 1.30 ล้านบาท ตามลำดับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ออกรายงานการสอบทานโดยให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายงานลงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ในเรื่องที่ว่าบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายบางประการของประเทศบังกลาเทศ</p>	<p>ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศบังกลาเทศ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบางประการ ซึ่งบริษัทย่อยอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
--	--

ในช่วงถาม-ตอบของการประชุม Public Presentation มีคำถามและประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมประชุมสนใจ ดังนี้

1. ในการจัด Public Presentation เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 บริษัทฯ มีการกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานและระบบควบคุมเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทฯ มีรายละเอียดในการดำเนินการข้างต้นอย่างไรบ้าง

บริษัทตอบ : บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและเจรจากับกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อขอความเห็นในการปรับแผนการดำเนินงาน รวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ กำลังรอความเห็นจากกลุ่มสถาบันการเงินอยู่

2. สถานะของโครงการทวายในประเทศเมียนมาเป็นอย่างไรบ้าง

บริษัทตอบ : โครงการทวายแบ่งเป็น 2 Phase คือ 1) Full Phase มีขนาดพื้นที่ 196.5 km² และ 2) Initial Phase มีขนาดพื้นที่ 27 km² โดยโครงการทวายยังคงอยู่ ทั้งในด้าน (I) ข้อสัญญา (II) ข้อผูกพันในการได้รับเงินคืน และ (III) การเคลื่อนไหวของโครงการฯ ในปัจจุบัน:

1. ด้านข้อสัญญา

แม้มีการยกเลิกสัญญาสัมปทาน Initial Phase โดย DSEZ MC เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแย้งกลับไปยัง DSEZ MC ว่าบริษัทฯ มิได้เห็นชอบกับเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และ 4 เมษายน 2564

ในเวลาต่อมามีการประชุมกับทาง DSEZ MC เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มีข้อสรุปว่า ทางบริษัทฯ และ DSEZ MC จะมีการทำ Settlement Proposal โดยทางฝั่ง DSEZ MC จะเป็นผู้ส่งร่างมาให้ทางบริษัทฯ พิจารณา

II. ข้อผูกพันในการได้รับเงินคืน

เมื่อโครงการ Full Phase ถูกลดขนาดเป็น Initial Phase จึงได้มีเงื่อนไขการได้เงินคืนจากพัฒนาโครงการรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนในโครงการตามสัญญา Tripartite ซึ่งสิทธินี้ยังคงอยู่

III. ด้านการเคลื่อนไหวของโครงการในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 โดยขอการสนับสนุนให้พิจารณาในกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (โดยเฉพาะจีน รัสเซีย) เข้ามาเป็นผู้พัฒนาโครงการรายใหม่เพื่อให้เข้าเงื่อนไขได้รับเงินคืน ซึ่งล่าสุดปรากฏตามข่าวและสื่อออนไลน์ของรัฐบาลเมียนมาได้มีการเชิญให้รัสเซียเข้ามาดำเนินการในโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ หิรัญญไพศาลสกุล)

เลขาธิการบริษัท

ฝ่ายบริการองค์กร

โทร. 02-716-1600 ต่อ 3800-4 E-Mail: cccs@itd.co.th